



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนนิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2568 หน้า 9 มูลค่าข่าว 198,225.-

## กทม.จัดกิจกรรมบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ รับ 'Open Bangkok ข้อมูลเปิด เมืองเปลี่ยน'

กทม.บ่มเพาะนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่  
ปูทางสู่ข้าราชการคุณภาพ เจาะลึก  
ยุทธศาสตร์ “Open Bangkok”  
เปลี่ยนเมืองด้วยข้อมูล

วันที่ 14 ม.ค. 2568 รศ.ทวิดา  
กมลเวชช รองผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร  
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Open  
Bangkok ข้อมูลเปิด เมืองเปลี่ยน”  
ในกิจกรรมการบ่มเพาะประสบการณ์  
ตามโครงการความร่วมมือบ่มเพาะและ  
คัดเลือกกำลังคนคุณภาพรุ่นใหม่ของ  
กรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ  
กรุงเทพมหานครสามัญ ประจำปี  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ ห้องประชุม  
รองผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ศาลา  
ว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงาน กก.  
ได้รับสมัครนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  
ชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  
2567 จากมหาวิทยาลัยอิมินทรราชราช  
และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้า  
ร่วมโครงการความร่วมมือบ่มเพาะและ  
คัดเลือกกำลังคนคุณภาพรุ่นใหม่ของ  
กรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ  
กรุงเทพมหานครสามัญ ประจำปี  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีผู้สมัคร  
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน  
ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรม  
สำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 1.การสมัครเข้าร่วม  
โครงการฯ 2.การบ่มเพาะประสบการณ์  
และ 3.การคัดเลือกผู้ผ่านการบ่มเพาะเข้า  
รับราชการกรุงเทพมหานคร

ในส่วนของกิจกรรมที่ 2 การบ่มเพาะ



ประสบการณ์ในวันนี้ สำนักงาน กก. จัด  
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการ  
ฝึกงานในตำแหน่งงานเชิงยุทธศาสตร์  
ของกรุงเทพมหานคร เป็นการรับฟังการ  
บรรยายในหัวข้อ “Open Bangkok  
ข้อมูลเปิด เมืองเปลี่ยน” เพื่อสร้างความ  
เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Open Bangkok  
ให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจแนวคิดหลัก  
และความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล  
(Open Data) และการใช้ข้อมูลเป็น  
เครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการงาน  
เมือง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเปิด  
ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์  
ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับ  
การบริหารงานและเพิ่มความโปร่งใสและ  
มีประสิทธิภาพในหน่วยงานภาครัฐ

โอกาสนี้ รองผู้ว่าฯกทม.ได้แสดง  
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Open Bangkok  
ในระบบต่างๆ เช่น ระบบ Open  
Contracting ความโปร่งใสในกระบวนการ  
จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนและ  
องค์กรตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริต  
และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ  
งบประมาณ รวมถึงการนำข้อมูลเปิด

กรุงเทพมหานคร ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ  
เช่น การจัดการจราจร และการสำรวจ  
และบริหารจัดการจุดติดตั้งประปาหัวแดง  
สำหรับการป้องกันและรับมือกับเหตุเพลิงไหม้  
ในพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น

รศ.ทวิดา กล่าวว่า จุดประสงค์  
ในวันนี้คืออยากบอกให้นิสิตนักศึกษา  
ที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะรู้ว่า กทม.  
เปิดข้อมูลแบบดิจิทัลไว้ที่ไหนบ้าง ไม่  
ว่าจะเป็น ระบบ Open Data, Open  
Contracting, Traffy Fondue, ข้อมูล  
เชิงแผนที่ BKK Risk Map ฐานข้อมูล  
ดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย ว่า  
ระบบเหล่านี้ช่วย กทม. ทำงานอย่างไร  
เพราะการใช้ข้อมูลบริหารจัดการนั้นจะ  
ทำให้ความผิดพลาดจะน้อยลง

“คาดหวังว่านิสิตนักศึกษาที่เข้า  
ร่วมโครงการฯ จะเห็นว่า กทม. ในวันนี้  
นำทำงานมากขึ้น และได้เรียนรู้เกี่ยวกับ  
เมืองด้วยเช่นกัน ดังนั้น อยากให้ใส่ใจ  
และตั้งใจจริงๆ เมื่อผ่านการบ่มเพาะต้อง  
กลายเป็นคนที่เจ๋ง ในอนาคตมาทำงานกับ  
กทม. และมาร่วมขับเคลื่อนเมืองด้วยกัน”  
รศ.ทวิดา กล่าว